

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

KKC – จริงๆ ใหญ่ก็มีสวยๆ นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิ้งค์หัว... ก็เลือกอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับ สำหรับหุ้นใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ

ไม่ว่าจะเป็น TRUE BCP GULF IRPC หรือแม้แต่หุ้นเปิดเมืองเปิดประเทศอย่าง AOT ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะ แต่ก็เชื่อว่า ทุกท่านคงพอรู้อะไรต่างๆ นานา เกี่ยวกับกับหุ้นเหล่านี้อยู่แล้วกรรมัง... หรือจริงๆ แล้ว เหนือเมฆ ตั้งใจจะเอาหุ้นเหล่านี้ ไว้คุยในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค ทาง LIVE ที่เพจ TH UTRADE ดีกว่า จะได้เห็นหน้า เห็นหลัง เห็นโครงสร้าง เห็นสัญญาณ กันชัดๆ น้อย... ส่วนหุ้นเล็กๆ หุ้นนอกสายตา ค่อยเอามาวางกันในตลาดอาเซียน ก็แล้วกันนะครับ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการเก็งกำไร และเน้นนะครับว่า เก็งกำไร อาจจะเป็นอย่างอื่นทั้งเก็งกำไรระยะสั้น หรือระยะกลางๆ ขึ้นไปก็ตาม หากมีการพลิกสัญญาณเป็นเชิงลบขึ้นมาละก็ต้องตัดใจ ขายตัดขาดทุนไปนั่นเอง นี่แหละ ถึงเรียกว่า เก็งกำไร... ซึ่งท่านที่เน้นซื้อลงทุน มักจะไม่ชอบคำนี้จะชอบบอกว่า ไม่ Cut Loss หรือถนอมลงทุน ฉันท้อยาวๆ ได้ ไม่ขายไม่ขาดทุน อะไรทำนองนั้นแหละ โดยทั้งๆ ที่ มันมีวิธีการ ปรับพอร์ตแต่งพอร์ต หรือกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดได้... แต่เอาละครับ เรื่องแบบนี้เหนือเมฆคงไม่ต้องเอ่ยอะไรกับท่านนักลงทุนกรรมัง ทุกท่านเข้าใจและอาจจะทำได้ดีกว่าอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index เราก็เริ่มเห็นอะไร ที่พอจะลุ้นทางดีได้บ้าง แต่ถ้าจะเอาจริงๆ ก็ต้องว่ากันที่ระดับ 1640 อีกทีนั่นแหละ และรอบนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 1590 แล้วด้วย เพราะไหนๆ ก็มี Pattern ดีๆ ขึ้นมาแล้ว ถ้าจะต่ำกว่า 1590 อีกที มันจะไม่สวยนักนะ ดีๆ เดินหน้า อย่าถอยหลังละ (ถอยกละระวังเซ)

ดูตามเกม... เหมือนรอบนี้ ถ้าว่ากันตามภาษาของห้องค้า ก็ต้องกล่าวว่า น่าจะมีเกมโลผี

หรือโลก๊วย อะไรทำนองนั้นอยู่เหมือนกันนะ... ซึ่งถ้าภาพเป็นไปตามที่กล่าวมานี้ รอบนี้อาจจะขึ้นยาวๆ ก็ได้

แนวรับ : ... 1.56-1.50 **อย่าลงมาเล่นต่ำกว่า 1.45 เป็นพอ**

เป้าหมาย : ... 1.80 **ซึ่งหากยืน ได้ ก็ต้องว่ากันที่ 2.00-2.20**

Price Chart...(KKC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KKC... คงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องเกมโลผี หรืออะไรหรอกนะครับ แต่เห็นกราฟแท่งเทียนที่มีการลากขึ้น แล้วตกลงมาต่ำๆ แถมมี Volume ตัวนั้น แต่ราคาก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี และค่าสัญญาณของ MA ก็ยังน่าสนใจ นั่นแปลว่า หากไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1.45 โอกาสเล่นทางขึ้นยาวๆ ยังอาจจะเป็นไปได้มากกว่านะ แต่ก็อย่างที่กล่าวแหละครับ หุ้นแบบนี้ เป็นหุ้นเก็งกำไร เราก็ต้องว่ากันไปตามเกมเก็งกำไร หรือเล่นรอบไปก่อน ก็ดูแนวต้านเป็นขั้นๆ ไป... แม้ว่าการจะมองยาวในการจะเป็นขาขึ้นจริงๆ นั้น จะมองได้ถึงระดับ 3+/- ก็ตาม แต่การไม่ประมาท หรือการวางแผนไว้ในเก็งกำไร ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำและปรับแต่งไว้อย่างต่อเนื่องด้วย